



BẢN TIN SEPON

THÁNG 11/2024



www.sepon.com.vn
Hotline: **02333.851.151**
Mã ck: **SEP**

SEPON ĐÓN ĐOÀN LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN LÀM VIỆC



Chiều ngày 14/11/2024, đoàn lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị và đại diện các cơ quan chuyên môn đến làm việc với SEPON về một số nội dung dự thảo Đề án Phát triển lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên gắn với liên kết theo chuỗi giá trị bền vững giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những năm qua, SEPON nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong việc trồng và thu mua lúa cho bà con về vấn đề như chưa quy hoạch được các vùng sản xuất lúa tập trung, diện tích sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; độ cao đồng ruộng không đồng đều hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo... làm cho chất lượng đầu ra sản phẩm không cao, doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí trong sản xuất...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở NN& PTNT Quảng Trị đề nghị SEPON lên kế hoạch dự kiến diện tích liên kết sản xuất lúa HC năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, trước mắt là vụ ĐX 2024-2025 trên địa bàn các huyện về Giống lúa và quy mô, địa điểm. Ngoài ra yêu cầu SEPON đề xuất các chính sách cần tỉnh hỗ trợ để thực hiện được mục tiêu đề ra.

CÔNG ĐOÀN SEPON TRAO TẶNG NHÀ Ở "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN"



Ngày 15/11/2024 vừa qua, Công đoàn SEPON đã tiến hành trao tặng Nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho gia đình Anh Lê Ngọc Xuân - Nhân viên Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa. Nhân dịp này Công đoàn ngành Công thương Quảng Trị cũng đã trao tặng quà cho gia đình anh Xuân.

Anh Lê Ngọc Xuân hiện đang làm việc tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa có vợ hiện thu nhập không ổn định, anh chị có 3 con nhỏ, trong đó có cháu thứ 2 bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thường hay ốm đau; ông bà nội ngoại 2 bên tuổi đã cao trên 70 tuổi, hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào tháng 7/2024, SEPON cũng trao tặng Nhà ở "Mái ấm công đoàn" cho anh Lê Văn Hiền – nhân viên Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa cũng có hoàn cảnh khó khăn.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SEPON.



Sáng ngày 21/11/2024, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã đến làm việc tại SEPON.

Tại buổi làm việc Ban tổ chức Hội thi nắm bắt tình hình triển khai, tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tại SEPON, rà soát các đề tài giải pháp dự thi, đồng thời hỗ trợ nhóm tác giả hoàn thành đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ XI năm 2024-2025.



Trong những năm qua, Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện cho việc phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật nhằm sử dụng có hiệu quả tiềm năng máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động... Đã có gần hơn 600 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có hơn 500 ý tưởng, sáng kiến được Ban sáng kiến công ty công nhận, quyết định áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, có giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.



Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu đăng ký với Ban tổ chức Hội thi 6 đề tài các cá nhân và nhóm tác giả trong công ty sẽ tham gia dự thi tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ XI năm 2024-2025.

ĐOÀN CÔNG TÁC SEPON THAM GIA NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LÚA, GẠO



Từ ngày 2/11-9/11/2024, đoàn công tác phía Nam do đồng chí Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu làm trưởng đoàn, cùng các lãnh đạo phòng ban của Nhà máy sấy lúa Sepon đã đi các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp để nghiên cứu các nội dung liên quan lúa, gạo để tìm ra giải pháp như: hạn chế tỷ lệ gạo gãy khi xay xát, tỷ lệ thu hồi cao nhất, giá mua lúa thấp nhất... đảm bảo tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

Đoàn đã đi thăm chi nhánh của Công ty tại TP Hồ Chí Minh; gặp gỡ các đối tác; tìm hiểu các nội dung liên quan đến lúa gạo; thực tế tại các nhà máy xay xát gạo; học hỏi, rút kinh nghiệm để tìm cách áp dụng tại Nhà máy nhằm tăng tỷ lệ thu hồi trong xay xát, đem lại lợi nhuận cao.

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CÔNG TY KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẴN HƯƠNG HÓA.



Với mục đích nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình, trên cơ sở đó, đánh giá công tác quản lý, hiệu quả mang lại của các hạng mục đã đầu tư tại Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa, đoàn giám sát do đồng chí Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu làm trưởng đoàn cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty đến làm việc tại nhà máy. Đoàn đã nghe Trưởng Ban QLDA, Ban lãnh đạo Nhà máy, các nhà thầu báo cáo quy trình và kết quả thực hiện, hiệu quả mang lại sau khi đầu tư; trực tiếp tại hiện trường các hạng mục đầu tư (sửa chữa, cải tạo hệ Ao hiện có, đầu tư 1 hệ Ao mới, hồ thiếu khí, hồ hiếu khí; thiết bị chuyển giao công nghệ; đầu tư hồ biogas phủ bạt; mua đất...).

Kết thúc buổi giám sát, thay mặt Công ty, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận và biểu dương tập thể Nhà máy trong thời gian ngắn đã hoàn thành công việc được giao với khối lượng lớn, đáp ứng về thời gian, chất lượng, thẩm mỹ trong quá trình thi công và đưa nước thải đạt chuẩn gần A theo quy định. Thời gian sắp tới Nhà máy cần tiếp tục theo dõi các hạng mục, đặc biệt là hạng mục xử lý môi trường để đáp ứng theo tiêu chuẩn của Nhà máy sắn. Nhà máy cần căn cứ vào thời tiết và sản lượng sản xuất để đánh giá tổng quan toàn bộ hệ thống dây chuyền.

SEPON TÀI TRỢ CHÍNH CHO CUỘC THI “CHINH PHỤC OLYMPUS TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ”



Với mong muốn giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập trong môi trường tốt nhất để phát triển năng lực, chinh phục ước mơ của mình, phấn đấu trở thành người có ích trong tương lai. SEPON đã cùng đồng hành với cuộc thi “Chinh phục Olympus tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn” thông qua việc tham gia tài trợ chính cho cuộc thi này. Đây là năm thứ 3 SEPON đồng hành cùng cuộc thi.

Cuộc thi “Chinh phục Olympus tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn” là một sân chơi cho các bạn học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhằm tạo ra một môi trường học tập thú vị và hấp dẫn cho các học sinh trong toàn trường, các bậc phụ huynh và những người muốn mở rộng hiểu biết về những kiến thức trong nhà trường và kiến thức rộng hơn trong xã hội

QUỸ CHO CON CỦA SEPON TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ ĐẦU TRẺ MỒ CÔI NĂM 2025 TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ



Trong những ngày cuối năm 2024, Ban quản lý Quỹ Cho con của Sepon đã tiến hành thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình của các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm cơ sở để đầu tư các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn năm 2025 của Quỹ. Thông qua các nguồn giới thiệu từ Tỉnh đoàn Quảng Trị, Hội người khuyết tật và nạn nhân CĐMDC và Hội doanh nhân trẻ, Quỹ Cho Con của SEPON đang từng bước hoàn thiện hồ sơ thẩm định để kết nạp các bạn vào đại gia đình SEPON từ ngày 1/1/2025.

SEPON RA MẮT SẢN PHẨM MỚI “NÉM SA TẾ”



Nhằm hỗ trợ người nông dân tỉnh Quảng Trị gia tăng giá trị sản phẩm Củ ném đặc biệt là Củ ném trái vụ. Vừa qua Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt nghiên cứu, chế biến thành công sản phẩm “Ném Sa tế”.

Bước đầu sản phẩm “Ném sa tế” đã nhận được sự đánh giá cao của khách hàng trong tỉnh. Kế hoạch sắp tới, Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt sẽ triển khai chế biến với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết nguyên đán 2025.

Được biết, đây là sản phẩm nằm trong Dự án Bảo quản Củ ném trái vụ của SEPON.

LÃNH ĐẠO SEPON THAM DỰ HỘI CHỢ KẾT NỐI CUNG CẦU TẠI TP HỒ CHÍ MINH



Lãnh đạo SEPON do đồng chí Tổng Giám đốc Lê Quang Nhật đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Acecook Việt Nam. Với mong muốn các sản phẩm SEPON có cơ hội hợp tác với tập đoàn Acecook tại Việt Nam để sản xuất các sản phẩm như Bún, miến, lẩu ăn liền ..., lãnh đạo SEPON đã có buổi làm việc giới thiệu về các sản phẩm gạo, tinh bột sẵn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Tập đoàn.

Hy vọng trong thời gian tới, SEPON sẽ trở thành đối tác tin cậy của Tập đoàn Acecook Việt Nam.

SEPON HOÀN THIỆN HỒ SƠ CẤP CHỨNG NHẬN ISO 2200:2018; HACCP, GMP.



Sau gần 2 tháng hoàn thiện nhà xưởng sản xuất lúa gạo và kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn đáp ứng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 2200:2018; tiêu chuẩn hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP Codex Alimentarius; quy phạm thực hành sản xuất tốt GMP phù hợp với TCVN 5603: 2023.

Đến nay SEPON đã hoàn thiện và được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ISO 2200:2018; HACCP, GMP trong phạm vi xay xát, chế biến đóng gói sản phẩm gạo, cám gạo và các nguyên liệu sản xuất từ Gạo.

Hy vọng với việc hoàn thiện các tiêu chuẩn SEPON sẽ góp phần cùng tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa thương hiệu Gạo Quảng Trị đến các thị trường mục tiêu góp phần gia tăng giá trị cho cây lúa Quảng Trị



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Nơi tỏa sáng tài năng của bạn !

NM tinh bột sắn



NM chế biến nông sản



NM thức ăn chăn nuôi



NM viên năng lượng



Trụ sở Tổng công ty



NM chế biến mùn cao su



Hệ thống phân phối hàng nhập khẩu



NM lúa, gạo hữu cơ



NM phân bón hữu cơ



CN tại TP.Đà Nẵng



CN tại TP.HCM



Khách sạn Sepon



CN tại Lao Bảo



CN XNK Sepon



TTDVDL Cửa Việt



01 Phan Bội Châu, Tp Đông Hà, Quảng Trị



02333.851.151



sepon.com.vn



info@sepon.com.vn